



ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง การรับบริจาคเงินช่วยเหลือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติด
หลังการบำบัดรักษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยปรากฏข่าวสารทางสื่อมวลชน กรณีผู้เสพยาเสพติดก่อเหตุการณความรุนแรงส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของประชาชนจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีการนำส่งสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดรักษาเพื่อรับการตรวจวินิจัยและประเมินอาการเบื้องต้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีนโยบายเร่งด่วนเรื่อง การแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติดที่เสี่ยงต่อการก่อเหตุรุนแรง จึงมีความจำเป็นต้องมีสถานที่พัก พื้นและฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดจากการใช้สารเสพติดและแพทย์ตรวจวินิจัยและประเมินอาการเบื้องต้น แล้ว ให้กี่ยวต่อเนื่องเพื่อรอดูอาการป้องกันอาการกำเริบซ้ำและสมัครใจเพื่อเข้ามาพักพื้นต่อเนื่องหลังเข้ารับ การตรวจรักษาอีกระยะหนึ่งก่อนกลับคืนสู่สังคม ชุมชน โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการใช้สถานที่ กองร้อยอาสาสมัครกาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑ (ฝั่งฟื้นฟู) เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชจากการ ใช้สารเสพติดหลังการบำบัดรักษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งตามกรณีดังกล่าวข้างต้น จังหวัดได้รับการ สนับสนุนเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติด หลังการบำบัดรักษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จากประชาชน องค์กรภาคราชการ ภาคเอกชน และหลายภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นการดำเนินการโดยจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติด ที่เสี่ยงต่อการก่อเหตุรุนแรงและไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มี ผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงประกาศวิธปฏิบัติกรรับเงินบริจาค การจ่ายเงินบริจาคและการควบคุม เงินบริจาค ดังนี้

๑. การรับเงินบริจาคและเก็บรักษาเงินบริจาค ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) นำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติดหลังการบำบัดรักษา จังหวัดนครศรีธรรมราช” เลขที่ บัญชี ๓๘๙-๐-๒๕๖๑๖-๕ สาขาศาลากลางนครศรีธรรมราช เมื่อมีการรับเงินบริจาคแล้วให้ออกใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้บริจาค เว้นแต่ การรับเงินบริจาคที่ผู้บริจาคไม่แจ้งชื่อและกรณีผู้บริจาคเงินหรือสิ่งของ มีความประสงค์ ขอหลักฐานการบริจาค สามารถส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาคหรือติดต่อโดยตนเอง ณ ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชั้น ๓) ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗ , ๐-๗๕๓๔-๐๗๖๖

๒. การส่งจ่ายเงินบริจาคจากบัญชี “เงินช่วยเหลือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ สารเสพติดหลังการบำบัดรักษา จังหวัดนครศรีธรรมราช” ดังกล่าว จะต้องเป็นการนำเงินหรือสิ่งของไปใช้จ่าย ได้แต่เฉพาะการเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติด หลังการบำบัดรักษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

/๓. เงินบริจาค....

๓. เงินบริจาคหรือดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค การปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีวิธีการจ่าย และหลักฐานการรับจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการโดยอนุโลม เท่าที่สามารถดำเนินการได้ ภายใต้สถานการณ์การให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติดที่เสี่ยงต่อการก่อเหตุรุนแรง และเพื่อช่วยเหลือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติดหลังการบำบัดรักษา จังหวัดนครศรีธรรมราช และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเงินบริจาคคงเหลือและดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่เกิดขึ้นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอภิรักษ์ เผือกม่วง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช